

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  
กระทรวงวัฒนธรรม  
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖

ลำดับ	นโยบายรัฐบาล/ การสั่งการของ นายกรัฐมนตรี	ความสอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย	มติคณะรัฐมนตรี		การดำเนินงาน  แผนงาน/โครงการ/ผลการดำเนินการ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ	การใช้จ่าย งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
			วันที่	สาระสำคัญ			
	นโยบายสังคมและ คุณภาพชีวิต	มาตรา ๗๙ บัญญัติ ไว้ว่ารัฐต้องให้ความ อุปถัมภ์และ คุ้มครองพระพุทธซึ่ง เป็นศาสนาที่ ประชาชนชาวไทย ส่วนใหญ่นับถือมา ช้านานและศาสนา อื่นทั้งต้องส่งเสริม ความเข้าใจอันดีและ ความสมานฉันท์ ระหว่างศาสนิกชน ของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการ นำหลักธรรมของ ศาสนามาใช้เพื่อ เสริมสร้างคุณธรรม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	๒๓ ส.ค. ๕๕	๔.๔.๒ อุปถัมภ์คุ้มครองและ ทำนุบำรุงศาสนาพุทธและ กลไกที่รับผิดชอบด้าน ศาสนาเพื่อให้เกิดการบริหาร จัดการส่งเสริมทำนุบำรุง ศาสนา มีความเป็นเอกภาพ รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจ อันดีและสมานฉันท์ ระหว่างศาสนิกชนของทุก ศาสนาเพื่อนำหลักธรรมของ ศาสนามาใช้ในการส่งเสริม ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูง ใจให้ประชาชนใช้หลักธรรม ดำรงชีวิต	<b>แผนงาน</b> พัฒนาความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค (การ สร้างความพร้อม และเชื่อมโยงการเป็นประชาคมอาเซียน) กรมการศาสนา ดำเนิน โครงการ ดังนี้ <b>โครงการ</b> ประสานความร่วมมือตามแผนยุทธศาสตร์ศาสนิกสัมพันธ์แห่งอาเซียน <b>ผลการดำเนินงาน</b> เดินทางเข้าร่วมการเจรจาหารือเพื่อประสานความร่วมมือทางด้านศาสนิก สัมพันธ์แห่งอาเซียน ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจในอาเซียนผ่านการใช้มิติทางศาสนา ตลอดจนหาแนวทางร่วมกันในการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศ เพื่อนบ้านอาเซียน และสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานภายใต้กรอบศรัทธา และความ (Interfaith Dialogue) เป้าหมายหลักของการเจรจาครั้งนี้ มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน เพื่อนำไปสู่รากฐานที่แข็งแกร่งและสร้างความเข้าใจระหว่างกันมากขึ้น โดยเฉพาะ อย่างยิ่งจะก่อให้เกิดมิตรที่ดีในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน อันจะนำมาซึ่งการ แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลรวมทั้งการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ การสร้างความร่วมมือด้านศาสนากับประเทศในภูมิภาคอาเซียนต่อไป <b>กิจกรรมประกอบด้วย</b> ๑) การเจรจาหารือกับ The Catholic Bishops' Conference of the Philippines (CBCP) ๒) การเจรจาหารือกับผู้แทนนายกเทศมนตรีเมือง Silang จังหวัด Cavite สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รวมทั้ง Southern Asia Pacific	๗๐๐,๐๐๐	